

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านไร่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ้านไร่	
วัน/เดือน/ปี : 5 มี.ค. ๖๖	
หัวข้อ : มาตรการการรับสินบน โรงพยาบาลบ้านไร่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
รายละเอียดข้อมูล : ๑. ประกาศมาตรการการรับสินบน โรงพยาบาลบ้านไร่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒. บันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการการรับสินบน โรงพยาบาลบ้านไร่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๓. บันทึกข้อความรายงานการกำกับติดตามและสรุปผลประกาศมาตรการการรับสินบน โรงพยาบาลบ้านไร่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ :	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p>ผู้ตรวจการฯ รุทธะกาญจน์</p> <p>(นางสาวรัตนภรณ์ รุทธะกาญจน์)</p> <p>ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ</p> <p>วันที่ 5 มี.ค. ๖๖</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p>(นายแพทย์วิชาญ แป้นทอง)</p> <p>ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไร่</p> <p>วันที่ 5 มี.ค. ๖๖</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p>อรอุมา โพธิ์ประจักษ์</p> <p>(นางสาวอรอุมา โพธิ์ประจักษ์)</p> <p>ตำแหน่ง อพ. (กส) ๑๐๘๖๖๒๖</p> <p>วันที่ 5 มี.ค. ๖๖</p>	

โรงพยาบาลบ้านไร่ จ.อุทัยธานี - ITA x +

← → ↻ https://www.banraihospital.go.th/ita-2562

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรฐาน กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร [คลิกที่นี่](#)

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน [คลิกที่นี่](#)

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสมยิ่งขึ้นหรือไม่ [คลิกที่นี่](#)

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน [คลิกที่นี่](#)

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

21.1 ประกาศแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [คลิกที่นี่](#)


21.2 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 22 หน่วยงานมีการประเมิน หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จัดทำแผนธุรกิจ แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ [คลิกที่นี่](#)

โรงพยาบาลบ้านไร่ จ.อุทัยธานี - ITA x EB17.pdf x +

← → ↻ https://www.banraihospital.go.th/ITA/EB17.pdf

EB17.pdf 1/2



กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

โรงพยาบาลบ้านไร่ จ.อุทัยธานี

มาตรการป้องกันกรรับสินบน

โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๒

ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสามารถนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรืออาจนำมาซึ่งความเสียหาย และอาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเสียหายในที่สุด โรงพยาบาลบ้านไร่จึงกำหนดมาตรการป้องกันกรรับสินบน ดังนี้

๓. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านไร่ พึงหลีกเลี่ยงการรับ หรือถวายนำสิ่งของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ดังต่อไปนี้

๓.๑ การรับของขวัญหรือประโยชน์จากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสมตามแห่งตน

๓.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติที่มีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

๒. ห้ามให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านไร่ ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมกัน ซึ่งระมัดระวังและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของราชการ

Speakers / HP: Muted

8219 6/8/2562